

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6 VÀ HƯỚNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM

Lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em



Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội.

Thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em luôn được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại vẫn xảy ra. Chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay: "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em" với mục đích tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng và xã hội... đối với chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay cũng với phát động trên sóng truyền hình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, dịch Covid-19. Tích cực vận động các nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp tuyên truyền, tư vấn kỹ năng làm cha mẹ, về các quyền cơ bản của trẻ em, kỹ năng sống cho trẻ em. Tiếp tục tổ chức rà soát, lập danh sách trẻ em nghèo, trẻ em cần sự hỗ trợ đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo để kêu gọi hỗ trợ kịp thời và tổ chức các chương trình để các em bày tỏ ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của bản thân.

Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Trẻ em vẫn bị xâm hại, bạo hành

Công tác bảo vệ trẻ em những năm qua ở tỉnh ta đã được triển khai thực hiện ở cả ba cấp độ: phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành và có sự quan tâm, vào cuộc của toàn xã hội. Nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được ban hành và đi vào thực tiễn. Song số vụ trẻ em bị xâm hại, bạo hành hàng năm vẫn xảy ra, thậm chí có những vụ trẻ bị xâm hại, bạo hành xảy ra ngay chính trong gia đình và trường học.

Cuối tháng 3/2022, một người mẹ ở xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) đã viết đơn trình báo về việc con gái 10 tuổi của chị bị chính chú họ xâm hại. Theo đơn trình báo, lợi dụng là người thân trong gia đình, đối tượng đã rủ rê, hứa hẹn, mua đồ cho cháu rồi thực hiện hành vi xâm hại chính cháu của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình vào cuộc điều tra và có đủ

căn cứ để bắt giữ đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật. Mới nhất, đầu tháng 5/2022, Công an huyện Tiên Hải đã ra quyết định khởi tố truy tố người dưới 16 tuổi". Sự việc chỉ được phát hiện khi một bạn học nhìn thấy hành vi đối bại của cháu bé đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Vụ việc đã được Công an huyện Tiên Hải điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Có thể thấy, mặc dù sự phối hợp giữa ngành lao động - thương binh và xã hội với các sở, ban, ngành trong việc tuyên truyền nâng cao nhận

thức về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đã được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức: tổ chức hội thảo, tập huấn về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích... Các địa phương, trường học tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cung cấp dịch vụ, người làm công tác bảo vệ trẻ em nhưng nhận thức về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn hạn chế. Nhiều vụ xảy ra một thời gian nhưng chính quyền cũng không hay biết, đến khi phát hiện đã quá muộn và để lại hậu quả nặng nề. Vì vậy, việc phòng ngừa trước khi phải hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em cần phải được coi trọng và đặt lên hàng đầu.

Chăm lo và bảo vệ trẻ em

Thái Bình hiện có trên 435.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó 5.515 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 1,26%. Thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được các cấp, ngành, địa phương quan tâm. Cùng với các chính sách chăm lo cho trẻ em, ngành lao động - thương binh và xã hội tích cực vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho trẻ em. Chuẩn bị cho tháng hành động vì trẻ em năm nay, nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, trao xe đạp... cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã và đang được tổ chức ở khắp các địa phương.

Những ngày cuối tháng 5, tại xã Đông Minh (Tiền Hải), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 70 suất quà, trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị khuyết tật vận động, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập với tổng trị giá 85 triệu đồng. Là một trong nhiều gia đình nhận được quà, chị Nguyễn Thị Liễu, thôn Đông Châu Nội, xã Đông Minh xúc động: Gia đình tôi sinh được 3 người con, cả 3 cháu đều bị bại não, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Hàng năm, ngoài các chế độ của Nhà nước, của tỉnh, gia đình luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Những tình cảm hướng đến người có hoàn cảnh khó khăn sẽ là động lực để chúng tôi cố gắng vươn lên chăm sóc các cháu tốt hơn.

Với em Nguyễn Thị Như Quỳnh, học sinh Trường THCS Đông Minh (Tiền Hải), chiếc xe đạp nhận được từ các tổ chức, đơn vị trao tặng là mong muốn từ lâu. Chiếc xe sẽ giúp em rút ngắn khoảng cách từ nhà đến trường. Như Quỳnh tâm sự: Bố em mất từ khi em còn rất nhỏ. Mẹ làm công nhân may nên không có điều kiện để sắm sửa phương tiện học tập tốt cho em. Chiếc xe đạp mới sẽ là phương tiện hàng ngày đưa em đến trường, vì vậy em sẽ gắng học giỏi để cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị dành cho em.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em" diễn ra từ ngày 1 - 30/6. Nhằm đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh tích cực huy động mọi nguồn lực để cùng chung tay chăm lo điều kiện vật chất, tinh thần, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện cho trẻ.

NGUYỄN CƯỜNG

Lan tỏa nhiều hoạt động trong tháng nhân đạo

Hướng ứng tháng nhân đạo năm 2022, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống.



Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Thăng Long.

Là một trong những trường hợp được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng Kế hoạch số 34/KH-CTĐTB, ngày 5/4/2022 về việc triển khai tháng nhân đạo năm 2022 đồng thời chỉ đạo hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế địa phương báo cáo cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai tháng nhân đạo. Trong tháng 5/2022 - tháng nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với quỹ "Tiếp sức đến trường" khảo sát, lập hồ sơ để hỗ trợ xây dựng 8 ngôi nhà tình thương cho 8 hộ gia đình khó khăn, mỗi ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng; xây dựng 1 công trình vệ sinh trường học trị giá 250 triệu đồng. Phối hợp với Trung tâm thương mại Go Thái Bình mở 4 thùng quỹ nhân đạo, thu được gần 24 triệu đồng. Phối hợp với dự án xây dựng được một ngôi nhà kiên cố là rất khó khăn. Nay nhờ nguồn tài trợ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huy động các nhà hảo tâm, tôi đã có ngôi nhà vững chãi để ở, thỏa niềm mong mỏi bấy lâu, các con tôi sẽ yên tâm học hành.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hưng Hà cho biết: Hy vọng ngôi nhà mới sẽ là nguồn động viên giúp gia đình bà Nhân với bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tôi mong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà hảo tâm để giúp những gia đình nghèo có được mái nhà khang trang, vững chãi, góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-TUHTĐ, ngày 25/3/2022

còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tiêu biểu như: Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng tổ chức 4 buổi khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người cao tuổi với trị giá 60 triệu đồng; hội chữ thập đỏ các huyện: Tiên Hải, Thái Thụy, Đông Hưng vận động Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood trao tặng 288 thùng sữa tươi và 781 hộp sữa cho các trường mầm non, tiểu học và THCS trị giá gần 100 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ sinh kế cho 12 gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 11 trẻ mồ côi với tổng trị giá 529 triệu đồng... Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo của các cấp hội chữ thập đỏ đạt được trong tháng 5 là hơn 4 tỷ đồng.

Với chủ đề "Gắn kết cộng đồng - lan tỏa hành động nhân ái", tháng nhân đạo năm 2022 mang theo thông điệp mong muốn mọi người hãy kể vai sát cánh bên nhau bằng những việc làm tử tế, ý nghĩa, thiết thực. Từ mỗi hành động nhỏ sẽ có tác động lan tỏa sức mạnh, rộng khắp, nhân lên thành nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, một xã hội giàu nhân ái, tràn đầy tình yêu thương, chia sẻ. Các hoạt động trong tháng nhân đạo được các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh thực hiện đã kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội, góp phần khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

THU HOÀI

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

Lá cờ đầu về chất lượng giáo dục mũi nhọn

Liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc, Trường THCS Lương Thế Vinh là lá cờ đầu về chất lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Bình. Hàng năm, số lượng giải và chất lượng giải học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh của Trường đều đạt tỷ lệ cao, đứng đầu thành phố và toàn tỉnh.

Và Đào tạo thành phố Thái Bình nhận xét: Với nhiệm vụ đặc thù là tuyển chọn học sinh có năng khiếu về các môn tự nhiên và xã hội để bồi dưỡng, phát triển

tài năng của các em, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập của học sinh thành phố, những năm qua, Trường THCS Lương Thế Vinh luôn là lá cờ đầu của



Giờ học của cô và trò Trường THCS Lương Thế Vinh.

ngành giáo dục thành phố trên tất cả các hoạt động. Nhiều năm liền, đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 của Trường đại diện cho hàng nghìn học sinh THCS của thành phố tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, đạt nhiều giải nhất, nhì, ba cá nhân và tập thể đầu toàn tỉnh. Những năm học gần đây, đội tuyển Cầu lạc bộ Toán của Trường tham dự các kỳ thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ hay giao lưu các câu lạc bộ toán tuổi trẻ toàn quốc đều đạt hàng trăm huy chương vàng, bạc, đồng. Cầu lạc bộ Tiếng Anh cũng đạt nhiều huy chương vàng, bạc khi tham gia các cuộc thi IOE cấp tỉnh và quốc gia, tham dự các Festival English đều đạt kết quả xuất sắc về kỹ năng nghe nói tiếng Anh, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hàng năm, Trường THCS Lương Thế Vinh vinh dự được giao nhiệm vụ tuyển chọn học sinh có năng khiếu về các môn tự nhiên và xã hội để bồi dưỡng, phát triển tài năng của các em, góp phần đẩy mạnh phong trào

học tập của học sinh trên địa bàn thành phố. Đồng thời, giúp học sinh biết yêu thích và say mê với môn học, rèn luyện kỹ năng tự học, tự lập và tư duy sáng tạo. Vì vậy, công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi của Trường được chuẩn bị khá dài hơi, từ lập kế hoạch, phân công trách nhiệm của thầy cô giáo. Hàng tháng, nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng, tuyển chọn học sinh có năng khiếu tham gia các nhóm bồi dưỡng; đầu tư cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức các buổi ôn tập. Giáo viên bộ môn đã nắm nguồn học sinh và lên kế hoạch bồi dưỡng nhằm giúp các em phát huy sở trường của mình. Cùng với đó, hài hòa giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện để học sinh phát triển toàn diện về năng lực, khả năng sáng tạo, tư duy phân biện, tránh việc học thụ động thông qua các lớp học bộ môn, lớp kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa.

Ban Giám hiệu Trường THCS Lương Thế Vinh luôn xác định, muốn có trò giỏi phải có đội ngũ giáo viên giỏi. Vì vậy, nhiều năm qua nhà trường luôn chú trọng chăm lo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Từ đầu năm học nhà trường xây dựng

kế hoạch, chỉ đạo và thực hiện tốt việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thông qua các khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn và dài hạn do các cấp tổ chức; đổi mới phương pháp giảng dạy bằng cách tổ chức các chuyên đề học sinh giỏi của Trường được chuẩn bị khá dài hơi, từ lập kế hoạch, phân công trách nhiệm của thầy cô giáo. Hàng tháng, nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng, tuyển chọn học sinh có năng khiếu tham gia các nhóm bồi dưỡng; đầu tư cơ sở vật chất, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức các buổi ôn tập. Giáo viên bộ môn đã nắm nguồn học sinh và lên kế hoạch bồi dưỡng nhằm giúp các em phát huy sở trường của mình. Cùng với đó, hài hòa giữa giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện để học sinh phát triển toàn diện về năng lực, khả năng sáng tạo, tư duy phân biện, tránh việc học thụ động thông qua các lớp học bộ môn, lớp kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương chia sẻ: Được giao trọng trách bồi dưỡng học sinh giỏi, chúng tôi chủ động trau dồi chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy đội tuyển bằng nhiều cách: Thảo luận trong các cuộc họp chuyên môn, học hỏi giáo viên trong bạn, tham khảo tài liệu qua mạng... Thường xuyên dự giờ các bộ môn, nắm bắt tình hình học tập của học trò để đưa ra giải pháp tiếp cận bài, giải bài cụ thể, hiệu quả. Trong quá trình giảng dạy, nếu thấy học sinh có

tố chất về ngoại ngữ, giáo viên phải định hướng cho các em về cách học cũng như phương pháp làm bài tốt nhất. Đặc biệt, tạo thêm niềm hứng khởi và sự đam mê để các em phát triển tài năng của mình. Nhờ đó, trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 toàn tỉnh năm học 2021 - 2022, đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh có 10/10 em học sinh đạt giải, trong đó 3 giải nhất, 7 giải nhì. Em Vũ Tuấn Long, giải nhất môn Tiếng Anh chia sẻ: Em rất vui vì đã đạt thành tích tốt nhất trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, tuy nhiên mục tiêu phấn đấu của em là vào THPT Chuyên Thái Bình, vì vậy em đang tập trung ôn luyện tất cả các môn học để tránh việc học lệch.

Năm học 2022 - 2023, Trường THCS Lương Thế Vinh ngoài việc tuyển sinh lớp 6 nâng cao như mọi năm sẽ thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh lớp 6, 7, 8 đại trà có học khiếu trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo. Theo đó, đối với học sinh năng khiếu Trường nhận hồ sơ dự tuyển vào ngày 3 - 4/6/2022 và tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh năng khiếu lớp 6 ngày 14/6/2022 với 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Nhận hồ sơ học sinh đại trà vào ngày 3 - 4/6/2022.

MINH NGUYỄN